



ให้สัมภาษณ์ครั้งเดียว เสียทั้ง 2 ค่ายมือถือ ใครจะทำได้ ถ้าไม่ใช่ ธวากร ศัลยาสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. โดยแรกเริ่มเขาบอกกับนักข่าวว่า บอร์ดของเอไอเอสอนุมัติการเข้าประมูล 4 จีครั้งใหม่แล้ว ซึ่งทำให้ เอไอเอส ต้องรีบส่งข่าวชี้แจงวันถัดมาว่า กำลังอยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่มีอะไรชัดเจน...@ งานเดียวกัน เขายังให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ทูม มีตัวเลขฐานลูกค้าขยับสูงขึ้นชนหน้า ดีแทค และก้าวขึ้นสู่การเป็นค่ายมือถือเบอร์ 2 แทนเรียบบร้อย ทำเอาดีแทคต้องออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ยังคงสถานะความเป็นเบอร์ 2 ทั้งในแง่รายได้และผู้ให้บริการอยู่...@ 18 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นกำหนดยื่นเอกสารและวางหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับผู้ต้องการเข้าประมูล 4 จีคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ์รอบใหม่ ประชาชนก็จะรู้ซัดๆกันสักที่ว่า เอไอเอสจะเข้าประมูลรายเดียว หรือจะมี ทูม เข้าร่วมเป็นขาค้า หรือจะต่างคนต่างชิง ให้กสทช.ต้องเป็นแม่สายบัวรอเก้อ...@ ไทยคม ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2559 กำไรสุทธิ 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160 ล้านบาท หรือ 29.6% จาก 540 ล้านบาท ด้วยการเติบโตของรายได้จากการขายและให้บริการของธุรกิจดาวเทียม และธุรกิจอินเทอร์เน็ต...@ BenQ ปลื้มปริ่มเมื่อสถาบัน Technology Image Press Association (TIPA) เลือกให้

จอแสดงภาพรุ่น SW2700PT เป็นจอแสดงภาพยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี 2016...@ เอไอเอส จับมือ อากเนย์ ให้ลูกค้ารับส่วนลดสูงสุด 18% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยโรคมะเร็ง ตั้งแต่วันที่-31 ธ.ค.59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.segroup.co.th/ais...@ ภาษาต้า เปิดตัวศูนย์เทคโนโลยี (Tech Hub) ในกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมพร้อมผลักดันการพัฒนาโมบายล์คอมเมิร์ซอย่างมียุทธศาสตร์ โดยศูนย์แห่งนี้จะมุ่งเน้นการดีไซน์ที่ล้ำสมัย พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของภาษาต้าให้ง่ายต่อการใช้งานบนมือถือมากยิ่งขึ้น...@ กลิกเพลย์ ดอทคอม (Qikplay.com) ฝากโปรโมชันสุดพิเศษเพื่อเอาใจคอเพลง

และสาวก มาคอนน่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อคูปองเงินสด (Cash Voucher) มูลค่า 2,000 บาท รับฟรี VIP BOOKLET MADONNA REBAL HEART WORLD TOUR สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาซื้อไม่ได้ ครบเซตตั้งแต่วันที่ถึง 31 พ.ค.หรือจนกว่าของหมด...@ LINE ประกาศเปิดตัว "LINEMAN" แอปผู้ช่วยชั้นเลิศ เริ่มต้นด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ 1.เมสเซนเจอร์ : จัดส่งของได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เรียกใช้ได้ทุกเมื่อ 2.สั่งซื้ออาหาร : สั่งอาหารจากร้านโปรดจากร้านเด็ดกว่า 10,000 ร้านทั่วกรุงเทพฯ ส่งทุกที่ทุกเวลา และ 3.สั่งซื้อของจาก 7-11 : ส่งถึงหน้าประตูบ้าน สะดวกสบายเสียเงินเสียใจจะเป็นน้อย...@

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/ไทยรัฐ ไซเบอร์เน็ต

วันที่: อาทิตย์ 15 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 67 ฉบับที่: 21299

Col.Inch: 25.10 Ad Value: 75,300

คอลัมน์: it Movement

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 225,900

คลิป: สีสี่

สรุปข่าว:

กสทช. เตรียมเปิดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz รอบใหม่ สามารถยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้าประมูลภายในวันที่ 18 พ.ค. 2559 ก่อนจะมีการเปิดประมูลจริงวันที่ 27 พ.ค.59 โดยขณะนี้ผู้รับซองประมูลไปเพียง 2 รายเท่านั้น คือ เอไอเอส และทรู คอร์ปอเรชั่น

รหัสข่าว: C-160515009156



บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์ 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsclip.com

สัปดาห์หน้า มีประเด็น

เปิดตัวสัปดาห์ใหม่ ด้วยการจับตาตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกปี 2559 ที่แถลงโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค. หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า น่าจะเติบโต 2.8% ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รอดตัวเลขอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า จะต้องมีการทบทวนตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ทั้งปีอีกครั้งหรือไม่ หลังจากมีการปรับลดล่าสุดเหลือ 3.1% ไปก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ ยังต้องเกาะติดการยื่นซองประมูลคลื่น 900 MHz ใบอนุญาตที่ 2 เพื่อให้บริการ 4จี ในวันที่ 18 พ.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดให้ยื่นซองประมูล ก่อนจะมีการเปิดประมูลจริงวันที่ 27 พ.ค.นี้ โดยขณะนี้มีเอกชน 2 รายที่รับซองประมูลไปแล้ว คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น (ทรู) ส่วนจะมีรายอื่นร่วมมวงยื่นซองประมูลหรือไม่ ต้องติดตาม



พล.อ.ประยุทธ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โดย 2 ประเทศมีเป้าหมายผลักดันเศรษฐกิจเป็นประเทศอุตสาหกรรม 4.0 และให้หันกลับตกรายได้ประเทศปานกลาง

อีกประเด็นที่ต้องติดตาม คือ ท่าทีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อการพิจารณาถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2551 ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานพิจารณาถอนฟ้องฯ ซึ่งมีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นหัวหน้าคณะได้ประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งและจะประชุมครั้งสุดท้าย ในวันวันที่ 17 พ.ค.นี้ หากได้ข้อสรุปก็จะเสนอที่ประชุม ป.ป.ช. ในวันที่ 19 พ.ค. แต่หากไม่ทันก็จะเลื่อนไปพิจารณาวันที่ 24 พ.ค. เป็นไปตามกรอบเวลาทำงานที่จะมีความชัดเจนว่า ป.ป.ช. จะถอนฟ้องหรือไม่ ภายในเดือน พ.ค.นี้

ปิดท้ายกันที่การเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันที่ 18-19 พ.ค.นี้ ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะเริ่มต้นเปิดหลักสูตรอบรม ครู ก. วันแรกจะเน้นการบรรยายในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของประชาชน หน้าที่ของรัฐ การเมือง และที่มาของนายกรัฐมนตรี สส.และ สว. ส่วนวันที่สองจะเป็นการตอบข้อซักถาม

นิวทีวีทุ่ม 800 ล.เพิ่มคอนเทนต์ต้นเรตติ้งพุ่ง

นิวทีวี เดินหน้าช่องทางทีวีต่อเนื่อง ทุ่มงบคอนเทนต์ 800 ล้าน ตั้งเป้าดันขึ้นติดอันดับ 1 ใน 10 พร้อมขยายฐานผู้ชมกลุ่มแฟมิลีเพิ่ม ส่งแคมเปญสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งหวังกระแสตอบรับดี ล่าสุดใช้งบกว่า 250 ล้าน เปลี่ยนโลโก้ชานโฮมออฟฟิศใหม่

นายปารเมศ เทระกุล กรรมการบริหาร บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด สถานีโทรทัศน์นิวทีวี เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมงบประมาณการลงทุนด้านคอนเทนต์กว่า 800 ล้านบาท โดยเป็นงบลงทุนใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ประเภทรายการสารคดีและข่าว ขณะเดียวกันในปีนี้ได้เพิ่มคอนเทนต์ด้านวาไรตี้บันเทิงเพิ่มขึ้นประมาณ 7-8 เรื่อง/ปี อาทิ Smallville, Grimm และอื่นๆ ซึ่งการเพิ่มคอนเทนต์ด้านนี้เข้ามาจะส่งผลให้ช่องนิวทีวีมีผู้ชมกลุ่มครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังใช้งบตั้งงบกล่าวกับการซื้อคอนเทนต์สารคดี และซีรีส์ฝรั่ง เพื่อให้คอนเทนต์หลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าจากการปรับผังต่อ

เนื่องรวมถึงเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆ เข้ามาจะช่วยให้เรตติ้งของช่องนิวทีวีขยับเพิ่มขึ้นติดอันดับ 1 ใน 10 ของช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมด คาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มีรายได้สิ้นปีนี้ราว 300 ล้านบาท จากที่ปีก่อนมีรายได้เพียง 100 ล้านบาทเท่านั้น

“บริษัทยังมั่นใจว่าธุรกิจทีวีดิจิทัลยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และวางแผนงบประมาณการลงทุนด้านคอนเทนต์ต่อเนื่อง จนกระทั่งหมดสิทธิ์การครอบครองใบอนุญาตตามที่กสทช.กำหนดไว้ แม้จากเดิมในปีแรกที่ประมูลใบอนุญาตมา จะทำบ้างแต่พอเข้าสู่ปีที่ 3 เริ่มมองเห็นทิศทางธุรกิจที่จะไปชัดเจนขึ้น นั่นคือการเป็นช่องผู้นำทีวีดิจิทัลประเภทรายการข่าวและสารคดี”

นายปารเมศกล่าวต่อว่าได้ลงทุนในส่วนของเว็บไซต์ช่องนิวทีวี www.newtv.



• ปารเมศ เทระกุล

co.th เพื่อให้เว็บไซต์โดดเด่นและมีเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่เจาะลึกมากขึ้น จึงส่งเจ้าหน้าที่ออกหาข่าวทั่วประเทศ ซึ่งแนวทางถือเป็นการต่อยอดการเป็นช่องข่าวของนิวทีวี คาดว่าเดือนมิถุนายนนี้เว็บไซต์นิวทีวีจะเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นประมาณเดือนสิงหาคม คาดว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันของนิวทีวีแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการ

ล่าสุดบริษัทได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคืนกำไรให้กับผู้ชม

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: Marketing/ตลาด

วันที่: อาทิตย์ 15 - พุธ 18 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 3157

หน้า: 22(ล่าง)

Col.Inch: 47.56

Ad Value: 59,450

PRValue (x3): 178,350

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นิวทีวีท่อม 800 ล.เพิ่มคอนเทนต์อินเทอร์เน็ตพุ่ง

ผ่านกิจกรรม “เปิดช่อง รับโชค นิวทีวี 18” ขึ้น ด้วยการให้ผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามประจำวัน และร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลยุโรป ประจำปี 2016 ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 10 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อลุ้นรับของรางวัลกว่า 476 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ทั้งช่วงที่ผ่านมาบริษัทใช้งบประมาณเพิ่มเติมกว่า 250 ล้านบาท สร้างสตูดิโอและโฮมออฟฟิศแห่งใหม่ ย่านแบร์ริง โดยในพื้นที่มีทั้งหมด 3 สตูดิโอ เพื่อผลิตคอนเทนต์เองป้อนสู่ช่องนิวทีวี และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าเพิ่มเติม ซึ่งการเปิดสตูดิโอใหม่ให้เช่าจะเป็นอีก 1 ช่องทางในการเพิ่มรายได้ของนิวทีวี ขณะเดียวกันยังมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจฟรีท้อปปี (หนังสือพิมพ์แจกฟรี) ซึ่งในกลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างทรงตัว แต่บริษัทยังคงพิมพ์ต่อไป เนื่องจากธุรกิจฟรีท้อปปีเป็นกลุ่มธุรกิจที่ช่วยประชาสัมพันธ์ช่องนิวทีวี ซึ่งช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ราว 50 ล้านบาท และมียอดพิมพ์เฉลี่ยที่ 3 แสนเล่มต่อวัน